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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายไฉน  ชัชวาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๘ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๑๐ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๑๑ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ๑๒ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 

นายศรีรัตน์  ใจสิน 
นายไพโรจน์  สุขค าเมือง 
นายวสันติ์  ปราบพุทจา 

ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๔ นายดนัย  เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นายชาตรี  รัตนประทีป 
ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 
นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายทวิช  จ าปาวัน 
นายสันทนา ปันตอง 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา -  ท่านสมศักดิ์  แสงบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แจ้งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก

แม่ได้เสียชีวิตไป ยังติดภารกิจอีกหลายอย่าง และได้ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงาน 
   

 -  ที่ประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัย
ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 -   ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๕ รายการ ดังนี้ 
   รายการที่  ๑ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 

๑๒๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
   รายการที่  ๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้าน   

นายพุธ  ถาอินจักร) จ านวนเงิน ๔๘,๔๐๐.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
   รายการที่  ๓  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านขามแดง หมู่ 

๖ (สายคาร์แคร์ – ร้านอรทัย) จ านวนเงิน ๑๓๕,๕๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
   รายการที่  ๔  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 

บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) จ านวนเงิน ๖๑,๗๐๐.- บาท รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย 

   รายการที่  ๕  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 
บ้านหัวหนอง  หมู่ ๘ (ซอยบ้านนางนงคราญ ตานันใจ)  จ านวน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 
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ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๕ รายการ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -     
แม่ตาล เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไปในแต่ละรายการไป และขอให้สภาได้พิจารณาลงมติทีละรายการ 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๕ รายการ  ดังต่อไปนี้ 
  รายการที่ ๑ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว–ด า) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
๑๒๐,๐๐๐.- บาท  เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้งานในส่วนของส านักปลัด งานการศึกษา งาน
พัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ใช้ร่วมกัน ช ารุดและได้ใช้งานมาหลายปี และได้
ให้ร้านที่ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารประเมินราคาการซ่อมแซมมาประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งหากจะ
ซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อมาใช้งานแทนเครื่องเดิม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)  
จ านวน ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท  

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    จ านวน  ๓๕๑,๖๑๙.-  บาท  
   โอนลดครั้งนี้      จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   จ านวน  ๒๓๑,๖๑๙.-  บาท  

 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๗ เครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

 ๑)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
 ๒)  เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
 ๓)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้ 

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 
 

ประธานสภา -   จงึขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายปริญญา -   ขอสอบถามว่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเก่าที่เสียไป ใช้งานได้กี่ปีแล้ว เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลว่าอายุ
การใช้งานเหมาะสมกับการขอโอนเงินงบประมาณมาซื้อใหม่หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล -   จัดซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ แล้วครับ ถือว่านานพอสมควร ใช้งานหนักด้วยครับ ซ่อมไม่คุ้มค่า 

นายศักดิ์ดา -   การโอนเงินมาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ผมว่าเหมาะสม เพราะใช้งานแต่ละด้าน แต่ละงานค่อนข้าง
เยอะ และไว้ใช้ทั้งในส่วนของการท างาน งานบริการในเทศบาล จึงขอขอบคุณทางบริหารที่ท่าน
เสนอญัตตินี้มา ผมเห็นด้วยครับ 
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ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว     
๓๐ แผ่นต่อนาที จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  ด้วยเสียง ๑๒  เสียง, ไม่เห็นชอบ     
-ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๒  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรายการที่ ๒ นี้ เนื่องจากถนน 
ซอยบ้านนายพุธ ถาอินจักร บ้านปันง้าว หมู่ที่ ๗ ช ารุด เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อน  สัญจรไป-มา ไม่สะดวก และได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้
สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รายการที่  ๒   
   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๕ โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 
๗๐,๐๐๐.-บาท   

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๗๐,๐๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๔๘,๔๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน      ๒๑,๖๐๐.- บาท 
    

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗  จ านวน 
๔๘,๔๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ซอยบ้านนายพุธ ถาอินจักร) ค่าพิกัดที่จุดเริ่มต้น N.๒๐๒๔๓๓๓ E.๕๓๘๗๒๓ 
ค่าพิกัดที่จุดสิ้นสุด N.๒๐๒๔๓๔๗ E.๕๓๘๗๑๙ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๘๒ (๑) 

 

ประธานสภา -   ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 
 

นายดนัย -   ผมนายดนัย เมืองฝั้น รองนายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายก ผมได้ไปตรวจสอบความ
เสียหายและรางวัดถนนเส้นนี้กับนายช่างโยธามา ถนนเสียหายจริง ๆ เป็นหลุม เป็นบ่ออย่างมาก สัญจร
ไปมาล าบาก 

 

นายสวัสดิ์ -   ผมเห็นด้วยที่จะโอนเงินท าถนนเส้นนี้ เพราะถนนได้รับความเสียหายจริง 
 



~ ๕ ~ 
 
นายสุชาต ิ-   เมื่อฝนตกจะมีน้ าขัง ถนนได้รับความเสียและประชาชนเดือนร้อนจากการสัญจรไปมาจริง จึงเห็นด้วย

ที่จะโอนเงินมาท าถนนในครั้งนี้ 
 

นายศักดิ์ดา -   ในส่วนของความเหมาะสมกับการโอนเงินงบประมาณและจ านวนที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมา เช่น บ้าน
แม่ฮาว ผมท าทุกอย่างด้วยความเหมาะสม ก็อยากให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความส าคัญทุกรูปแบบ ทุกท่ี
ทุกแห่ง อยากให้พัฒนาทุกที่อย่างทั่วถึง 

 

นายสมยศ -   ถนนซอยนี้ แต่ก่อนไม่มีบ้านอยู่ แต่ปัจจุบันมีบ้านคนอาศัยอยู่ ๒-๓ หลัง ผอ.ช่างคนก่อนก็ได้ไป
ส ารวจหลายครั้ง เวลาประชาคมชาวบ้านก็เป็นคนส่วนน้อยและพ้ืนที่อยู่ไกล จึงไม่ได้รับการซ่อมแซม 
สักที ผมก็ได้ปรึกษาท่านนายกฯ ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดี วันนี้ท่านนายกฯ น าญัตติเข้าสภา เพ่ือให้สภา
ได้พิจารณา ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาอนุมัติด้วย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้อง
ชาวบ้าน 

 

นายปริญญา -   การโอนงบประมาณครั้งนี้ผมติดใจคือ ท่านโอนลดหมวดครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ตอนที่
ท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ท่าน ผอ.ก็บอกว่า โต๊ะเอนกประสงค์ส าคัญมาก แต่แล้วท่านก็มา
โอนลด ผมหวังว่าปีต่อไปคงจะไม่เห็นอีกนะครับโต๊ะเอนกประสงค์ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้าน
นายพุธ ถาอินจักร) จ านวนเงิน ๔๘,๔๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - ,       
งดออกเสียง – ไม่มี –  

ประธานสภา - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที ่๓  จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

นายกเทศมนตรี -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รายการ
ที่ ๓ ล าเหมืองเส้นบ้านขามแดงข้างร้านอาหารอรทัย มีปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากว่าเทศบาลได้
แก้ปัญหาน้ าท่วมไว้ในปีที่แล้วโดยการขุดลอกล าเหมือง แต่มันท าให้ดินข้างรั้วของชาวบ้านทรุดตัว  
รั้วอาจพังลงได้  จึงต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอน
งบประมาณมาตั้งเพ่ิมเติม ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รายการที่ ๓   
   โอนลด  (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๕ โต๊ะอเนกประสงค์
 จ านวน ๗๐,๐๐๐.-บาท   

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๒๑,๖๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๒๑,๕๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          ๑๐๐.- บาท 



~ ๖ ~ 
 
   โอนลด  (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๖ เต้นส์ จ านวน ๘๐,๐๐๐.-
บาท   

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๘๐,๐๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๘๐,๐๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          -  บาท 
   โอนลด  (๓) *เงินเหลือจ่าย* แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๒๗,๘๐๐.-
บาท (ซอยบ้านนายนิพนธ์ เป็งง าเมือง) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๕,๙๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๕,๙๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          -  บาท 
   โอนลด  (๔) *เงินเหลือจ่าย* แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  ๑.๒.๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๔๖,๓๐๐.-
บาท (ซอยบ้านนายสุรินทร์ จารณะ) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๑๑,๖๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๑๑,๖๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          -  บาท 
   โอนลด  (๕) *เงินเหลือจ่าย* แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  ๑.๒.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๔๙,๙๐๐.-
บาท (ซอยบ้านนายศักดิ์ กุณะ) 

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๑๒,๘๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๑๒,๘๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน          -  บาท 
   โอนลด (๖)  *เงินเหลือจ่าย* แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๖๕,๔๐๐.-
บาท (สายบ้านนายดี (บ้านทุ่ง)) 

 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จ านวน      ๔,๗๐๐.- บาท  
   โอนลดครั้งนี้     จ านวน      ๓,๗๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน      ๑,๐๐๐.- บาท 
 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านขามแดง หมู่ ๖ 
จ านวน ๑๓๕,๕๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้าน
ขามแดง หมู่ ๖ ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ขนาด



~ ๗ ~ 
 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน ๓ บ่อ (สายคาร์แคร์ – 
ร้านอรทัย) ค่าพิกัดที่จุดเริ่มต้น N.๒๐๒๕๘๓๑ E.๕๓๗๘๑๘ ค่าพิกัดที่จุดสิ้นสุด N.๒๐๒๕๘๔๗ E.
๕๓๗๘๕๔ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๑๔ (๓) 

 

ประธานสภา -   ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสมยศ -   ล าเหมืองเส้นบ้านขามแดงข้างร้านอาหารอรทัย มีบ้านของจ่าสิบเอกสะอาด ฯ ประมาณ ๒ ปี    
ผมได้รับเรื่องมาจากบ้านขามแดงว่า น้ าไหลไม่ได้ ผมจึงได้เขียนค าร้องมายังเทศบาล เทศบาลได้จ้าง
รถมาขุดลอก แต่ไม่สามารถท าได้ จึงได้จ้างคนไปขุดใต้ท่อ ขุดลึกมากเพ่ือให้น้ าไหลได้ ก็สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ หลังจากนั้นน้ ามาอีกครั้ง เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินทรุด ท าให้รั้วบ้านของ            
จ่าสิบเอกสะอาด ฯ จะทรุดลง จึงแก้ปัญหาได้ พอมาปีนี้น้ ามาอีกรอบ ดินทรุดอีก จึงได้มาร้องเรียน
กับเทศบาลอีกครั้ง เพื่อขอให้ช่วยท าให้ด้วย ซึ่งมีการร้องเรียนมาหลายครั้ง และได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่
อภิชาติหลายครั้งเช่นกัน ผมจึงเห็นด้วยที่จะโอนเงินมาวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักในครั้งนี้ 

นายดนัย -   ผมก็เป็นคนบ้านขามแดง สองปีก่อนน้ าท่วมบ้านขามแดง น้ าไม่มีที่ระบาย จึงได้ขอให้ท่าน สมาชิก  
เขต ๒ ช่วยเขียนค าร้องเพ่ือช่วยเหลือเรื่องน้ าท่วม จึงได้งบประมาณเพ่ือไปจ้างคนมาขุดลอก พอขุด
ลึกมาก ๆ เพ่ือให้น้ าไหล ก็เป็นสาเหตุท าให้ดินทรุด รั้วของชาวบ้านก็ทรุด จึงเกิดการขอโอนเงินใน
ครั้งนี ้

นายศักดิ์ดา -   งบประมาณนี้ โอนเงินเป็นรายการที่ ๓ ผมขอน าเรียนสภา, ผู้บริหาร เราเอาไปบรรจุใน
แผนพัฒนาดีกว่าไหม แล้วค่อยเอาไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้หรือไม่ เอาเป็นรายการ 
แรกเลย สภาจะอนุมัติให้ ท่านรองดนัยก็อยู่บ้านขามแดงอยู่แล้ว อยากให้ไปอธิบายให้ชาวบ้านฟัง 
จัดประชุมประชาคม จัดล าดับให้เป็นโครงการอันดับ ๑ เลย ท าในปีงบประมาณต่อไปจะได้หรือไม่ 
แต่หากจะโอนเงินงบประมาณจริง ๆ ผมก็เห็นด้วยเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน แต่ก็ขอชี้แจงเพ่ือน าไป
พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   เป็นค าตอบที่ดีส าหรับการแก้ไขปัญหา ผมก็อยากท าแบบที่ท่านว่า แต่กลัวว่าจะเกิดปัญหาในช่วง
ฤดูฝนนี้อีก เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝน จะไปท าตามล าดับประชาคมก็อยู่ในล าดับท้าย ๆ เอามา
ท าอีกก็ไม่ได้ เพราะจะผิดขั้นตอนอีก 

ประธานสภา -   หน้าฝนท าให้มีปัญหาแน่นอน ถ้ารั้วทรุดก็จะเกิดปัญหามากกว่านี้ ผมกลัวว่าจะโดนร้องเรียนถึง
ศูนย์ด ารงธรรมอีก อาจจะต้องโดนตั้งกรรมการสอบ หากเอาไปไว้ในเทศบัญญัติกว่าจะได้ท าก็คงจะ
เป็นเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งกลัวว่าจะไม่ทัน เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน จึง
ขอให้สภาได้พิจารณาด้วย 

 ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขามแดง 
หมู่ ๖ (สายคาร์แคร์ – ร้านอรทัย) จ านวนเงิน ๑๓๕,๕๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๐ เสียง,           
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง ๒ เสียง 



~ ๘ ~ 
 
 
ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยโอน

มาตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่  ๔ และ ๕ ซึ่งสองรายการนี้เป็นรายการที่ต่อเนื่องกัน และเป็น
รายการที่เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณามาแล้วสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่  ๓ ผมจึงขอให้สมาชิกได้
อภิปรายรวมกันทั้งสองรายการ แต่การลงมติให้ลงมติทีละรายการครับ จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงต่อสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -   ญัตตินี้เป็นญัตติรายการที่ ๔ และท่ี ๕ ได้เสนอเข้าประชุมสภาครั้งท่ี ๓ แล้ว สองครั้ง ที่ผ่านมาไม่มี
มติ เป็นปัญหาในพ้ืนที่ของบ้านหัวหนอง เป็นการโอนเงินงบประมาณจากถนนในเทศบัญญัติมาตั้ง
เป็นรายการใหม่ โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน
เงิน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท มาตั้งเป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ มาท ารางระบายน้ า ซึ่งเป็นความ
ต้องการของประชาชน สมาชิกทุกท่านก็คงได้รับทราบแล้ว ซึ่งนายอ าเภอได้เรียกผม, ปลัด, 
ประธานสภา, ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้านได้เข้าร่วมประชุม
หารือร่วมกัน  และได้ขอร้องให้ทางเทศบาลด าเนินการตามข้อเรียกร้องของตามความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้านหัวหนองอย่างแท้จริง จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาได้
พิจารณาอีกครั้ง ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รายการที่ ๔ 
โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๙๘,๙๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๖๑,๗๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๑๓๗,๒๐๐.-  บาท 
  

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๖๑,๗๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.
๒๐๒๕๑๘๔ E.๐๕๓๘๑๐๓ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๕๑๔๕ E.๐๕๓๘๑๑๒ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๒๓(๓) 

 

 รายการที่ ๕ 
โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๓๗,๒๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๑๓๖,๓๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน         ๙๐๐.-  บาท  



~ ๙ ~ 
 

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร (ซอยบ้านนางนงคราญ ตานันใจ) จุดเริ่มต้นที่พิกัด 
N.๒๐๒๔๙๕๘ E.๐๕๓๘๐๖๙ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๗๙ E.๐๕๓๗๙๘๕ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๒๔ (๑) 

ปลัดเทศบาล -  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม ก็คือว่าชาวบ้านหัวหนองไม่ต้องการให้เทศบาลท าถนนสายดังกล่าวที่ตั้งใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ และความต้องการของชาวบ้านให้ท ารางระบายน้ า 
จึงได้มีหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง(คนเก่า) เสนอมาว่าขอเปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เป็นรางระบายน้ าตามความต้องการของประชาชน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภาสองครั้ง มติที่ประชุมให้เลื่อนไปก่อน ครั้งที่ ๒ ให้
ชาวบ้านไปประชาคมมาใหม่ ผู้ใหญ่บ้านก็ประชาคมและแจ้งมาว่า ชาวบ้านก็ยังต้องการราง    
ระบายน้ าเช่นเดิม เมื่อเข้าที่ประชุมสภา มติที่ประชุมก็ยังไม่พิจารณาให้เลื่อนไปก่อน เพราะสภา   
เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งกันเองภายในหมู่บ้าน  ต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงได้
ไปร้องเรียนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอจึงได้เรียกประชุมหารือกันระหว่างหมู่บ้านกับทางเทศบาลเพ่ือ
หาทางออกมิให้เกิดความขัดแย้งกันมากกว่านี้  นายอ าเภอจึงขอให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ โดยการให้โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ตามความต้องการของชาวบ้าน 
เพ่ือให้เรื่องจบ จึงชี้แจงให้สภาได้รับทราบ 

ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๘ -   ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ต้องขอให้สภาได้พิจารณาเพ่ือให้เรื่องมันจบ จึงขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องใน
ครั้งนี้ ขอบคุณล่วงหน้าจากใจจริง ขอบคุณครับ 

นายสุพรรณ -   เรื่องนี้ไปถึงอ าเภอ หลายคนเข้าใจว่าท าไมไม่ผ่าน ทั้งที่เข้าสภามา ๒ ครั้งแล้ว เรื่องไม่จบเสียที มี
การไปร้องเรียนถึงอ าเภอ ผมขอให้สภาพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
เพ่ือท ารางระบายน้ าให้กับพ่ีน้องชาวบ้านด้วย ส่วนถนนตามล าดับการประชาคมก็คงปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ ผมจึงขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ผ่านด้วยครับ เพื่อให้ปัญหาจบในครั้งนี้ 

ประธานสภา -   เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องชาวบ้านเหมือนกัน และเราได้อภิปรายกันมา
หลายครั้งแล้ว ผมจึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 
บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๖๑,๗๐๐.- บาท (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง –ไม่มี-  

 -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 
บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท (ซอยบ้านนางนงคราญ  ตานันใจ) ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - , งดออกเสียง –ไม่มี-  



~ ๑๐ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายสมยศ -   ขอสอบถามเรื่องถนนเส้นบ้านแพะดอนสัก (ต้นผึ้ง) – บ้านหัวหนอง ที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมไป ได้
ด าเนินการถึงไหนแล้ว ชาวบ้านฝากถามมาว่าจะเริ่มท าเมื่อไหร่ 

นายกเทศมนตรี -   ถนนเส้นนี้ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมไป อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาเพ่ือสรรหาผู้รับจ้างครับ 

ปลัดเทศบาล -   ก าลังอยู่ในการด าเนินการทางพัสดุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจาก
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบพัสดุใหม่ก็จะมีผลบังคับใช้แล้วและได้มีการยกเลิกระเบียบพัสดุ
ตัวเดิมซึ่งวิธีการแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุเก่ากับใหม่
หากระเบียบพัสดุใหม่มีผลบังคับใช้แล้วจะเร่งด าเนินการโดยเร็ว 

นางสุภาภรณ์ -   โครงการบ้านแม่ฮาว ไปถึงไหนแล้ว ดิฉันเป็นสมาชิกสภามาหลายปีไม่ เคยขอ ไม่เคยคัดค้าน       
สักโครงการ แต่ครั้งนี้ขอสอบถามเรื่อง ศูนย์ สสมช. ของ อสม. ว่าถึงไหนแล้ว อสม.ไม่มีที่ท างานเลย 
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ท าไมไม่ท าสักที 

นายกเทศมนตรี -   อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง      

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นด้วยกับท่านสุภาภรณ์ ขอฝากเรื่องถนนเส้นฝายบ้านนายอ านาจ จนถึงฝายปิ้ง ถนนเป็นหลุม 
สัญจรไม่ได้เลย ขอน้ าใจทางท่านผู้บริหารช่วยด าเนินการด้วย การสัญจรไปท าการเกษตรล าบากมาก 
ขอฝากอีกเรื่อง เรื่องยาข้าว โรคศัตรูพืชระบาด เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรบ้านเราครับ 

นายดนัย -   ถนนลูกรังเส้นที่ สท.ศักดิ์ดาสอบถามมา ขณะนี้ได้ซื้อลูกรังมาแล้ว จะด าเนินการให้ครับ จะแจ้งให้
ทราบว่าจะเข้าท าวันไหน เพราะท่ีผ่านมาติดงานศพ รถเข้าไม่ได้ ช่วงฝนตกท าไม่ได้ 

นายสุชาติ -   แจ้งเรื่องไฟฟ้า ซอยเรือนไผ่ ถึงโรงเรียนบ้านปันง้าว ดับมาสองอาทิตย์กว่าแล้ว ผมเขียนค าร้อง
มาแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการให้ ดับทุกดวงครับ ฝากด้วยครับ 

นายสุพรรณ -   สอบถามท่านรองดนัย เรื่องถนนลูกรัง หมู่ ๘ ได้หรือไม ่

ประธานสภา -   ให้ท่านเขียนค าร้องมาเพ่ือแจ้งให้ท่านนายกฯ ทราบ เพื่อจะได้ใช้ประกอบในการน าไปจัดซื้อครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.      

         (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
   



~ ๑๑ ~ 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 
 


